

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นรายงานการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองโนนแด่ หมู่ที่ 7 ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2545

การจัดทำสารนิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลและติดตามผลการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้าน โนนแด่ หมู่ที่ 9 ว่าบรรลุเป้าหมายในเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน การสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ปังจัยด้านบวกและด้านลบ การค้นหาความเข้มแข็งของชุมชนในทัศนคติของประชาชน ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น กลุ่มประชากรที่เป็นสมาชิกในหมู่บ้านโนนแด่ หมู่ที่ 7 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เครื่องที่ใช้ในการสำรวจ คือ บร. ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สร้างขึ้นและจัดทำสารนิพนธ์ สร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ คำร้อยละ ฐานนิยม

ผลการประเมินพบว่า

1. กองทุนหมู่บ้าน โนนแด่ หมู่ที่ 7 ได้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นได้สำเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือจากคนในหมู่บ้านและคนภายนอกหมู่บ้านให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แล้วปล่อยเงินกู้ให้สมาชิกครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2544 มีจำนวนผู้กู้ทั้งหมด 86 ราย และได้รับการอนุมัติเงินกู้ทั้งหมดทุกราย รวมเงินกู้ทั้งหมด 865,000 บาท ซึ่งผู้กู้ได้ดำเนินกิจการต่าง ๆ มี 4 กลุ่มอาชีพ ทำให้หมู่บ้านมีการพึ่งตนเองดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้นอยู่ในระดับปานกลาง
2. ปังจัยด้านบวกที่ทำให้กองทุนประสบความสำเร็จ คือ คนในหมู่บ้านมีประสพการณ์ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตรมีจำนวนมาก ส่วนปังจัยด้านลบ คือ คนในหมู่บ้านมีหนี้สินธนาคารจำนวนมาก และได้รับการศึกษาน้อยแต่ปัจจุบันนี้มีแนวโน้มได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
3. องค์กรเครือข่ายของกองทุนหมู่บ้าน โนนก้านตง หมู่ที่ 9 ในกลุ่มอาชีพของหมู่บ้านนั้นไม่มีการรวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายแต่มีองค์กรเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับหมู่บ้านในตำบลลาดใหญ่ให้ความช่วยเหลือกันในการบริหารจัดการกองทุน เช่น การจัดทำบัญชีกองทุน เป็นต้น
4. ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของหมู่บ้าน โนนแด่ หมู่ที่ 7 มีรายได้ในครอบครัวมากกว่า 5,000 - 10,000 บาท/ปี มีผู้นำหมู่บ้านที่มีคุณธรรม และคนในหมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี

5. ผลที่เกิดขึ้น ผลโดยตรง ผู้กู้มีรายได้อื่นจากการดำเนินกิจการเป็นบางราย ผลกระทบโดยตรง สมาชิกผู้กู้ยังไม่สามารถปลดหนี้สินธนาคารได้ ผลกระทบโดยอ้อม ผู้กู้มีเงินทุนในการดำเนินกิจการ อาชีพ สามารถใช้จ่ายในครอบครัวได้มากขึ้น ส่วนการหมุนเวียนของเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้านนั้นมีน้อย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ปีการศึกษา 2544

นางสาววิจิตา ขุนทิพย์

(นางสาววิจิตา ขุนทิพย์)

(อาจารย์ชนิสิตา มณีรัตนรุ่งโรจน์)

อาจารย์ที่ปรึกษา



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี